



ประเมินความเสี่ยง

การทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
1. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	1.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต	3 X 2	1.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับการขอ 2.ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้คำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	1.เจ้าหน้าที่อำนาจ ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม	3 X 2	1.จัดทำมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน 2.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 3.ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม อย่างต่อเนื่อง 4.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบุคลากร ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<p>3. การซื้อจัดจ้าง (การซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง)</p>	<p>1. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิด การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับ ผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p>	<p>3 X 3</p>	<p>มาตรการ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด 2. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการซื้อจัดจ้าง 3. รายงานผลการซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร 4. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีกรกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม 5. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการซื้อจัดจ้าง และผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสียหาย	มาตรการ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<p>4. การบริหารงานบุคคล (สรรหาคัดเลือกบุคลากร)</p>	<p>1. อาจมีการ เรียง/ รับผลประโยชน์ หรือเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องของตนเอง เพื่อ รับเข้าทำงาน</p> <p>2. อาจมีการ รับสินบน หรือมี ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับ ผู้สมัคร ทำให้ผลการ พิจารณาใน กระบวนการสรรหาคัดเลือก ได้ บุคลากร ที่ไม่มีความเหมาะสมกับ ตำแหน่งงาน</p> <p>3. อาจมีการจัดทำเอกสารเพื่อ จำหน่าย แจก หรือกระบวนกรอื่นใด ที่ก่อให้เกิด ประโยชน์แก่ตนเอง และผู้ เข้าสอบคัดเลือก</p>	<p>3 X 2</p>	<p>มาตรการ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p> <p>1. เข้มงวดเจ้าหน้าที่ในการเรียก รับ ผลประโยชน์ แต่งตั้ง คณะกรรมการ การ สรรหาคัดเลือกได้ บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับตำแหน่งงาน</p> <p>2. การดำเนินงานทุกขั้นตอนต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้</p> <p>- แต่งตั้ง คณะกรรมการจากภายนอกให้มีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบ ถ่วงดุลอำนาจ</p>

หมายเหตุ : 1 โอกาสเกิดการทุจริต

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหายการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือ มีโอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า 5 ครั้ง / ปี
4	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือ โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน 4 ครั้ง / ปี
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง หรือ โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า 3 ครั้ง / ปี
2	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือ โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า 2 ครั้ง / ปี
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก หรือ โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า 1 ครั้ง / ปี

2.ผลกระทบ/ความรุนแรง

ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)
5	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป	-เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูล ความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
4	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ 500,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท	-ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความโปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
3	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ 250,000 บาท ถึง 500,000 บาท	หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง
2	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 250,000 บาท	-ปรากฏข่าวลือพาดพิงบุคคลภายในหน่วยงาน มีผู้ ร้องเรียน แจ้งเบาะแส
1	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป หรือน้อยกว่า	ไม่มีเหตุการณ์ใด